



งานแสดงผลงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ JAEC Thailand และเครือข่าย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘





นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี แลกของขวัญ การจัดงานแสดงผลงานและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำเยาวชนเกษตรกร JAEC Thailand และเครือข่าย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี โดยศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ ชมรม JAEC เยาวชนผู้ผ่านการฝึกงานฟาร์มญี่ปุ่น ในงานจัดให้มี นิทรรศการ แสดงผลงานของผู้นำเยาวชนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกงานฟาร์มญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จ และประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายผู้นำเยาวชนเกษตรกร



นายวีระศักดิ์ สุขทอง ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า งานนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้ พบกับ เกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จแล้วและพร้อมถ่ายทอดความรู้โดยไม่ปิดบัง เช่น การทำ ลำไยนอกฤดูส่งออกจากจังหวัดจันทบุรีไร่ละ ๑-๒ แสนบาท การทำมะม่วงนอกฤดู ส่งออกตลอดปี การทำผักเมืองหนาวกับการปลูกสตรอเบอรี่จากจังหวัดเชียงใหม่ การปลูกมะนาวแป้นดกพิเศษที่ไม่เป็นโรค การใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำโดยแผง โซลาร์เซลล์ พบกับแม็คโครไฮเทคใช้แก๊สร่วมกับดีเซล และมีระบบน้ำหล่อลื่นบั้งก็ที่ใช้ พรวนดินในร่องผัก การทำสวนนกกระทาให้ใช้ได้นานๆ การเพาะเห็ดถั่งเช่า กิโลกรัม ละ ๖๐,๐๐๐ บาท การปลูกข้าวสังข์หยดกับการแปรรูปจากจังหวัดพัทลุง การปลูก สับปะรดพันธุ์ใหม่ๆ จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การผสมปุ๋ยเคมีใช้เองร่วมกับปุ๋ย ธรรมชาติได้ผลดีต้นทุนต่ำ การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องตรงกับโรคแมลงที่มาทำลาย ได้ผลดีต้นทุนต่ำ และการใช้สารชีวภาพแทนสารเคมี การทำเกษตรผสมผสานเพื่อ เพิ่มมูลค่าในพื้นที่น้อยๆ ให้อยู่ได้อย่างมั่นคงในภาคการเกษตร เป็นต้น



ชีวิตท่านอาจเปลี่ยน ถ้าได้มาชมนิทรรศการในครั้งนี้และท่านจะได้เครือข่ายที่ดีที่ เป็นเพื่อนใหม่ ซึ่งเป็นเกษตรกรตัวจริงที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่านเสมอ เกษตรกรไทย จะอยู่รอดได้ในอนาคตต้องอยู่แบบระบบเครือข่ายเชื่อมโยงคอยช่วยเหลือซึ่งกัน และกันทั้งการผลิตการตลาดแบบครบวงจร หน้าที่ของภาคราชการจะเปลี่ยนมาเป็น พี่เลี้ยงคอยเชื่อมโยงหรือจัดเวทีให้เกษตรกรได้มาพบกัน ช่วยสังเคราะห์ถอดองค์ ความรู้และช่วยเสริมด้านวิชาการที่ยังขาดให้สมบูรณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ เกษตรกรไทย และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขฉันท์เพื่อนพ้องน้องพี่



...สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...

ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๑๐๖๔๘
นายบุญช่วย ปั้นหยัด ประธานชมรม JAEC โทรศัพท์ ๐๘๔-๗๕๙๒๐๒๕